

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งตัวในกรอบ, มองแนวโน้มยังแข็งค่าตามแรงซื้อจากตปท.

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งตัวในกรอบ ขณะที่ยังมีทั้งแรงซื้อและแรงขายสลับกันเข้ามาในช่วงนี้ โดยดีลเลอร์มองว่า ในภาคบ่ายจะเห็นทิศทางในการเคลื่อนไหวของเงินบาทมากขึ้น หลังจากตลาดยุโรปเปิดแล้ว และแนวโน้มโดยรวม ยังมองว่าเงินบาทน่าจะแข็งค่าได้อีก

* Yen ทรงตัวที่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี ครั้งเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่ตลาดปรับสถานะการลงทุน รอรับการดำเนินนโยบายแบบเชิงรุกเพื่อจัดการกับภาวะเงินฝืด ของธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ)

* แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับแนวคิดของบีโอเจ เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า บีโอเจซึ่งเผชิญกับแรงกดดันมาอย่างต่อเนื่อง จากนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ จะพิจารณาการประกาศว่า จะซื้อสินทรัพย์แบบปลายเปิดต่อไป จนกว่าจะเห็นอัตราเงินเฟ้อที่ระดับ 2%

* ยูโรปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ขณะที่การประมูลพันธบัตรที่แข็งแกร่งในสเปน และแนวโน้มที่โปรตุเกสจะกลับมาระดมทุนในตลาดตราสารหนี้นั้น ได้คลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤติหนี้ที่ดำเนินมา 3 ปี ในยูโรโซน

* ดอลลาร์ร่วงลงเมื่อเทียบกับยูโร และสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอื่นๆ อาทิ ดอลลาร์ออสเตรเลีย หลังข้อมูลที่สดใสเกี่ยวกับการเริ่มต้นสร้างบ้าน และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ช่วยกระตุ้นความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง

* กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขการเริ่มสร้างบ้าน พุ่งขึ้น 12.1% สู่ 954,000 ยูนิตในเดือนธ.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 4 ปี และการอนุญาตก่อสร้าง เพิ่มขึ้นสู่ 903,000 ยูนิตในเดือนธ.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ค.51

* ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟีย เปิดเผยกิจกรรมการผลิตในเขตมิด-แอตแลนติกของสหรัฐ หดตัวลงเกินคาดสู่ระดับ -5.8 ใน ม.ค. จากระดับ 4.6 ในเดือนธ.ค. และต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการสำรวจโดยรอยเตอร์ คาดไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 5.8 ในเดือนม.ค.

* อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 29.807 บาท

* 09.00 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 29.75/83 จาก 29.76/78 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 29.72/77 จาก 29.74/81 เมื่อวาน

* Yen/ดอลลาร์ อยู่ที่ 89.76/80 จาก 89.89 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

* ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3369/72 จาก 1.3377 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"เข้านี้ค่อนข้างจะแกว่งในกรอบ ด้านล่างมี real demand คอยรอซื้อ (ดอลลาร์) อยู่ แต่ข้างบนก็มี flow จากต่างประเทศ(ขายดอลลาร์) เหมือนกัน ก็คงต้องรอดูช่วงบ่าย รอยุโรปเปิดก็คงจะเคลื่อนไหวมากขึ้น" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา คาดว่า เงินบาทในวันนี้จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 29.75-29.80 โดยแรงซื้อขายดอลลาร์/บาท ยังมีสลับกันเข้ามาอยู่ แต่ถ้ามองในเชิงแนวโน้มแล้ว เชื่อว่าเงินบาทยังมีโอกาสแข็งค่าได้อีก จากเงินทุนที่ไหลเข้ามา และในทางเทคนิค หากดอลลาร์/บาท กลับไปอยู่เหนือ 29.90 ไม่ได้ ก็ยังมีโอกาสที่ดอลลาร์จะอ่อนลงต่อไป

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้